

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประชุมชนสู่พิเศษเศรษฐกิจ

ศส.ดร.นพดล กิตนะ ผอ.ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้หลายคนตกงาน บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษาหางานทำไม่ได้ แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจก็อาจเป็นโอกาสสร้างทุนทางสังคมได้เช่นกัน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินโครงการจ้างงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยโครงการงานสำรวจชุมชน สร้างสำนึกรักท้องถิ่นช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ

ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดทั้งสิ้น 138 คนใน 6 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ชลบุรี และจันทบุรี เพื่อทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2563 ภายหลังสิ้นสุดโครงการได้ถอดบทเรียนนำข้อมูลที่สำคัญมาต่อยอดทำหนังสือทรัพยากรท้องถิ่นในจังหวัดไปสเตอร์ทรัพยากรพืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแจกไปให้กับ อบต. ทุกแห่ง และทุกโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้คนในพื้นที่รู้จักจังหวัดของพวกเขา มีอะไรดี นอกจากนี้ก็ยังมีมีการนำข้อมูลไปพัฒนาต่อไปเป็นบทเรียนในรูปแบบการ์ดเกม บอร์ดเกมว่าด้วยเรื่องทรัพยากรท้องถิ่นด้วย

ศส.ดร.นพดล กล่าวต่อไปว่า สำหรับศูนย์เครือข่ายฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงเดินทางทำงานต่อเนื่องกับชุมชนในจังหวัดสระบุรี ที่ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ โดยรับผิดชอบ 3 ตำบลในอำเภอแก่งคอย ได้แก่ ต.ห้วยแห้ง ต.ซำผักแพว และ ต.ศาลเดี้ยว เพราะตามโจทย์ที่ได้รับมาจาก อว. การจ้างงานในระยะนี้เน้นส่วนผสมของคน 3 กลุ่ม คือ บัณฑิตจบใหม่ที่เป็นคนในพื้นที่และไม่ได้รับการจ้างงานใด ๆ ประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และนักศึกษา เราอยากเห็นคนต่างรุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีและความคิดเห็นระหว่างกัน สัดส่วนการจ้างงาน



ตำบลละ 20 คน ประกอบด้วย ส่วนผสมของบัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดวุฒิ 5 คน และนักศึกษาอีก 5 คน ผสานภูมิปัญญาและความรู้สมัยใหม่ หวังสร้างวิสาหกิจชุมชนศูนย์เครือข่ายฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นโอกาสการจ้างงานเพื่อสร้างสำนึกรักบ้านเกิดและความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้จ้างงานกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มให้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนหญ้าแก่แฟก ที่ศูนย์เครือข่ายฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการอยู่ในจังหวัดสระบุรี.